

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ อยู่ที่ 31.27 ปรับตัวแข็งค่า มองกรอบที่ 31.20-31.35

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดตลาดอยู่ที่ 31.27 ปรับตัวแข็งค่า

*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้มีแนวรับอยู่ที่ 31.20 แนวต้านที่ 31.35

*ดีลเลอร์ระบุว่า ทิศทางบาทแข็งค่า จากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น

*ตลาดติดตามการเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค หรือเงินเฟ้อ ประจำเดือน ก.พ.61 ของสหรัฐฯ ที่จะเปิดเผยในคืนนี้ คาดว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคจะปรับเพิ่มขึ้น 2.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

*นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 ว่ามอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรองให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ ซึ่งนอกจากจะต้องมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นแล้ว ควรมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนที่จะนำไปสู่มูลค่าการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นด้วย และในอนาคตจะต้องมีการจัดทำตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP เป็นรายจังหวัด เพื่อให้สามารถเจาะจงศักยภาพการขยายตัวและปัญหาเป็นรายจังหวัดได้ เพื่อให้การแก้ไขเป็นไปอย่างตรงจุด

*นายสมคิด กล่าวด้วยว่า ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งผลักดันแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera) โดยประสานการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคม ซึ่งมีแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะทั้งรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง และการขยายรันเวย์ของสนามบินหัวหิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ไม่ให้การท่องเที่ยวจบแค่ที่หัวหินเท่านั้น แต่สามารถสร้างมูลค่าการท่องเที่ยวต่อไปถึงชุมพรและระนองได้ ทั้งยังสามารถพัฒนาท่าเรือจอดเรือยอร์ชได้ด้วย มุ่งหวังพัฒนาโครงการนี้ให้เทียบชั้น French Riviera

*เมื่อวานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 631.86 ล้านบาท

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้